

# HUYỆN ỦY ỦNG - HÒA CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỐNG BỆNH LÚA VÀNG LỤI

NGÔ VĂN THÌN

Bí thư huyện ủy ủng - hòa, Hà - tây

Năm nay, huyện ủy ủng - hòa chúng tôi đã thu hoạch được vụ mùa thắng lợi. Trong thời gian kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, vụ mùa này là vụ mùa đạt năng suất và số lượng cao nhất ở ủng - hòa. Năm nay cũng là năm chúng tôi giành được thắng lợi lớn trong công tác chống bệnh lúa vàng lụi. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, lại thêm bị địch ném bom (vụ đế quốc Mỹ ném bom Vân - đình đầu tháng 8 vừa rồi), đảng bộ và nhân dân huyện ủng - hòa vẫn hăng hái đẩy mạnh, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thâm canh tăng năng suất với tinh thần chống Mỹ, cứu nước cao.

Nếu như bệnh vàng lụi vụ mùa năm 1964 đã phát triển ở 14 xã (trong tổng số 29 xã) trong huyện trên 1 diện tích canh tác là 13.430 mẫu, gây cho ủng - hòa nhiều thiệt hại, thì đến vụ mùa năm nay, qua kinh nghiệm thực tiễn của năm 1964 và nhất là do đã xác định được nguyên nhân phát sinh của bệnh trong quá trình chống vàng lụi năm 1964, huyện ủy chúng tôi đã phát động được đảng bộ và nhân dân ủng - hòa phòng trừ bệnh được tốt, và đã thu hẹp diện tích lúa bị vàng lụi (xuống mức chỉ còn 500 mẫu Bắc - bộ). Trong khu vực lúa bị vàng lụi, từ năng suất năm ngoái là 13 tạ, năm nay, ủng - hòa đã đạt năng suất 23 tạ 4 một héc ta, và ngay trong số trên 500 mẫu còn bị vàng lụi, thì 300 mẫu đã được chữa khỏi bệnh, còn 200 mẫu cũng bảo đảm đạt năng suất bình quân từ 16 đến 19 tạ một héc ta. Thắng lợi của việc phòng trừ bệnh vàng lụi vụ mùa năm nay, cùng với thắng lợi trên các mặt công tác khác như: cứu ủng cho mạ, cấy lại trên 5.000 mẫu lúa bị ngập nước ở vùng đồng trũng, chống hạn và trừ sâu cắn gié, áp dụng rộng rãi các biện pháp kỹ thuật liên hoàn... đã tạo điều kiện cho ủng - hòa một mặt vừa bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với

Nhà nước, bảo đảm nâng cao đời sống của nhân dân, mặt khác phát huy được tính hơn hẳn của các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Kinh nghiệm chống vàng lụi của ứng - hòa đã cung cấp thêm những căn cứ thực tiễn cho công tác nghiên cứu của ngành khoa học nông nghiệp ở nước ta.

Riêng đối với huyện ủy chúng tôi, quá trình vận động nhân dân phòng trừ bệnh vàng lụi cũng là quá trình tiến bộ thêm một bước của huyện ủy về mặt tổ chức chỉ đạo, quá trình trưởng thành thêm một bước về phương pháp và tác phong công tác. Qua chống vàng lụi thực hiện vụ mùa thâm canh, chúng tôi cũng đã củng cố và phát triển Đảng, củng cố hợp tác xã và các tổ chức quần chúng thêm một bước.

Dưới đây, xin giới thiệu một số kinh nghiệm để các đồng chí cùng tham khảo.

1 - Nắm vững phương hướng: tập trung diệt trừ bọ rầy đi đôi với việc đẩy mạnh các biện pháp thâm canh.

Bệnh vàng lụi phát sinh ở ứng - hòa từ vụ mùa năm 1963 trên diện tích 2.850 mẫu Bắc - bộ ở 5 xã. Vì chưa rõ nguyên nhân xuất hiện của bệnh, và sự chỉ đạo của huyện ủy về mặt này lại chưa có kinh nghiệm, nên mặc dầu mất nhiều công sức cứu chữa và được các cán bộ kỹ thuật cấp trên về giúp đỡ, tại những vùng lúa bị bệnh, nói chung thu hoạch rất thấp; có nơi mất trắng. (Bình quân chỉ thu hoạch được trên 8 tạ một héc - ta trên diện tích bị sâu bệnh). Rút kinh nghiệm của vụ mùa năm 1963, huyện ủy chúng tôi đã tích cực tiến hành khoanh vùng sâu bệnh, đổi giống, cải tạo đất, tăng cường biện pháp thâm canh, nhưng do ngay từ đầu vẫn chưa xác định được nguyên nhân của bệnh, nên vụ mùa năm 1964, bệnh đã phát triển sớm hơn và trong phạm vi rộng hơn. Trong quá trình áp dụng các biện pháp thâm canh chống bệnh, tuy chúng tôi chậm phát hiện được nguyên nhân sâu bệnh, nhưng chúng tôi đã hạn chế được một phần thiệt hại, đưa năng suất 8 tạ một héc - ta năm 1963 lên 13 tạ một héc - ta ở vùng bị vàng lụi năm 1964.

Bước sang chuẩn bị vụ mùa năm nay, kết hợp kinh nghiệm thực tế của quần chúng và những kết quả nghiên cứu bước đầu của cán bộ kỹ thuật qua hai năm phấn đấu chống bệnh vàng lụi trước đây - tuy bệnh vàng lụi hiện hay vẫn chưa được giải thích một cách toàn diện về mặt khoa học -, chúng tôi đã nhất trí xác định phương hướng: tập trung diệt trừ nạn bọ rầy một cách triệt để, kịp thời, liên tục, từ thời kỳ gieo mạ cho đến khi lúa chín, song song với đẩy mạnh các biện pháp thâm canh và đổi giống. Vì sao có phương hướng này? Thực tế kinh nghiệm chống vàng lụi ở úng - hòa trong vụ mùa trước đã cho chúng tôi thấy rằng: ở đâu có bệnh vàng lụi (ruộng mạ cũng như ruộng lúa) là ở đấy có sự phá hại của bọ rầy; cho nên chúng tôi đã đặt vấn đề phải kịp thời phát hiện và trừ tận gốc nạn bọ rầy, coi công tác này là then chốt trong quá trình chống bệnh vàng lụi, mặt khác, để tạo điều kiện cho cây lúa dinh dưỡng và trưởng thành, đủ sức đề kháng chống sâu bệnh, vấn đề chống bệnh vàng lụi phải được gắn liền với toàn bộ công tác thâm canh, với nhiệm vụ áp dụng một cách rộng rãi các biện pháp kỹ thuật liên hoàn. Chúng tôi không chỉ giới hạn công tác chống vàng lụi trong những biện pháp kỹ thuật riêng lẻ, như; chỉ đổi giống lúa, tăng cường chăm bón, hoặc chỉ phun thuốc trừ sâu... Vì thực tế đã chỉ rõ: nạn bọ rầy xuất hiện trong suốt cả thời vụ, nếu thiếu cảnh giác, thì bệnh vàng lụi có thể lan sang các chân ruộng khác, kể cả nơi có giống lúa từ trước chưa hề bị bệnh. Đi đôi với việc phun thuốc trừ sâu, lại cần phải tăng cường phân bón và chăm sóc lúa, để lúa chóng phục hồi, vì thuốc trừ sâu tuy có tác dụng diệt bọ, nhưng cũng làm yếu cây lúa. Năm ngoái, ở úng - hòa có nơi do thiếu tăng cường chăm bón sau khi phun thuốc, bọ rầy chết, lúa cũng chết theo.

Căn cứ và phương hướng đã được xác định, vụ mùa năm nay huyện ủy úng - hòa đã kết hợp chặt chẽ việc chỉ đạo công tác diệt bọ rầy, phòng trừ bệnh vàng lụi với việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp thâm canh, như: đổi toàn bộ giống lúa đã bị bệnh các vụ trước, kiểm tra và ngăn ngừa hiện tượng mua bán mạ tự do ở thị trường, tích cực chăm sóc

mạ và kịp thời diệt trừ bọ rầy ở những chân mạ bị bệnh, thực hiện cày bừa kỹ, cấy lúa thẳng hàng, giữ đủ nước, làm cỏ sục bùn nhiều lượt, tăng thêm phân bón các loại... Đặc biệt, chúng tôi đã quan tâm chuẩn bị đầy đủ thuốc trừ sâu, nhất là những loại thuốc có công dụng tốt trong việc diệt bọ rầy: 666, DDT sữa, vô - pha - tốc. Nhiều biện pháp phòng chống bệnh đã được quy định thành chỉ tiêu, chế độ cụ thể. Ngay từ khâu làm mạ, bọ rầy đã phát triển: các địa phương đã trừ bọ rầy trong mạ, trên các đám cỏ bờ ruộng, phát sạch cỏ bờ ruộng; bọ rầy bay vào bụi tre, khóm mía cũng bị thuốc trừ. Mỗi khi có bọ rầy chớm nở và phá hại lúa, một mặt chúng tôi tiến hành phun thuốc trừ sâu và vận động xã viên làm vọt bắt bọ, mặt khác rắc thêm phân bón, đạm, lân... để bồi dưỡng cho cây lúa chóng lại sức.

Kết quả diệt trừ bọ rầy đi đôi với việc áp dụng rộng rãi những biện pháp thâm canh khác trong tất cả các khâu của thời vụ đã tạo điều kiện cho ứng - hòa thu hẹp được diện tích lúa vàng lụi (năm 1965 diện tích lúa bị bệnh giảm gần 13.000 mẫu Bắc - bộ so với năm 1964), bảo đảm đưa năng suất và số lượng chung của huyện tiến lên.

2 - coi trọng công tác tư tưởng, xây dựng sự nhất trí và quyết tâm trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân.

Qua kinh nghiệm lãnh đạo các mặt công tác và của hai vụ mùa trước, huyện ủy chúng tôi đã xác định lại lần nữa và nhấn mạnh thêm rằng: công tác chống vàng lụi cũng như mọi công tác thâm canh khác không thể chỉ được giải quyết đơn thuần về mặt kỹ thuật; vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phát động được tư tưởng của quần chúng, xây dựng được sự nhất trí trong nội bộ đảng và ngoài nhân dân, hướng mọi cố gắng của đảng bộ và nhân dân vào việc hoàn thành nhiệm vụ phòng trừ bệnh vàng lụi, đẩy mạnh thâm canh.

Xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước, từ nhận thức về ý nghĩa chính trị vô cùng to lớn của thắng lợi vụ mùa (chỉ có trên cơ sở thu hoạch vụ mùa thắng lợi, ứng - hòa mới có điều kiện làm tròn

nghĩa vụ đối với Nhà nước trong giai đoạn cách mạng hiện tại, bảo đảm đời sống của quần chúng, củng cố vững chắc các hợp tác xã nông nghiệp và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác ở nông thôn, (huyện ủy chúng tôi đã nhất trí xác định với nhau rằng: bất kể trong tình hình nào, ứng - hòa cũng phải giành cho kỳ được thắng lợi trong vụ mùa thâm canh chống Mỹ, cứu nước; bất kể gặp khó khăn trở ngại gì, đảng bộ và nhân dân ứng - hòa cũng phải trị cho bằng được bệnh vàng lụi của lúa.

Để xây dựng sự quyết tâm trong toàn bộ và để biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm chung của toàn thể nhân dân, huyện ủy chúng tôi đã thật sự coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên nâng cao lòng yêu nước và chí căm thù giặc Mỹ trong nhân dân, chú trọng động viên nhân dân và đảng bộ phát huy truyền thống cách mạng của ứng - hòa, ra sức khắc phục mọi khó khăn để giành vụ mùa thắng lợi. Việc đó được tiến hành trước hết trong huyện ủy, cán bộ huyện và các cốt cán lãnh đạo xã, hợp tác xã. Đầu mùa chúng tôi đã tiến hành phổ biến rộng rãi trong đảng bộ và ngoài nhân dân về tình hình và nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước hiện nay ở miền Bắc, về những mục tiêu phấn đấu và ý nghĩa và ý nghĩa cụ thể vụ mùa năm nay ở ứng - hòa về phương hướng và những biện pháp phòng trừ vàng lụi, đẩy mạnh thâm canh.

Nhân vụ đế quốc Mỹ ném bom Vân đĩnh, chúng tôi đã tuyên truyền, động viên quần chúng biến căm thù giặc Mỹ xâm lược thành sức mạnh và hành động thực tế nhằm thực hiện tốt mọi yêu cầu thâm canh.

Vì hai năm liền trước đây đã mất nhiều công sức chống vàng lụi mà thiệt hại vẫn nhiều, nên bước vào vụ mùa năm nay, tư tưởng phổ biến trong một bộ phận đảng viên và quần chúng xã viên là tư tưởng bi quan tiêu cực, thiếu tin tưởng ở khả năng diệt trừ bọ rầy, chống bệnh vàng lụi. Có một số đảng viên và cán bộ hợp tác xã ngại khó, sợ chi phí nhiều, ngại tốn công sức, bảo thủ trong việc thay đổi giống lúa... bằng cách đi sâu nắm vững tư tưởng quần chúng, chúng tôi đã phát hiện thêm những biểu

hiện tích cực quyết tâm của đảng viên và quần chúng để giúp cho các đảng ủy, chi ủy phát huy, đồng thời lấy thực tế kết quả của việc chống vàng lụi năm 1964 trên từng cánh đồng, khoảng ruộng và ngay cả trên từng đám lúa ở khu vực bị bệnh để làm công tác tư tưởng cụ thể, tăng thêm lòng tin tưởng từ trong Đảng ra ngoài quần chúng. Những biểu hiện tiêu cực trên đây đã được khắc phục từng bước trên cơ sở phát động tư tưởng quần chúng kết hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi khâu thời vụ.

Quá trình chống vàng lụi là cả một quá trình mà chúng tôi đã phải làm công tác tư tưởng phức tạp trên 3 mặt: vừa chống bi quan tiêu cực, vừa nâng cao tin tưởng, vừa chống tư tưởng chủ quan mất cảnh giác trước thắng lợi từng bước.

Nhờ công tác chính trị và tư tưởng được thực hiện thường xuyên và liên tục, gắn liền với quá trình diễn biến của cuộc vận động phòng trừ bệnh vàng lụi và thâm canh chống Mỹ, suốt từ đầu vụ cho đến lúc thu hoạch, huyện ủy ứng Hòa đã dựa vào thắng lợi từng bước để nâng cao quyết tâm và củng cố lòng tin tưởng của đảng viên và quần chúng đối với nhiệm vụ và phương hướng đề ra. Cũng nhờ vậy, quyết tâm của đảng bộ đã được biến thành quyết tâm của toàn thể xã viên.

3. Đi sát giúp đỡ cơ sở sử dụng tốt các ngành ở huyện, kết hợp chỉ đạo riêng với lãnh đạo chung

Để hướng quyết tâm của toàn đảng bộ và của quần chúng xã viên vào việc hoàn thành tốt phương hướng thâm canh, phòng trừ vàng lụi, huyện ủy ứng Hòa chúng tôi đã quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, đi sát giúp đỡ cơ sở, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành các nghị quyết của huyện ủy ở xã và hợp tác xã.

Rút kinh nghiệm những năm trước đây, bước vào vụ mùa năm nay, để giúp cho huyện ủy thường xuyên nắm được tình hình chống bệnh vàng lụi và kịp thời tập trung sự chỉ đạo của huyện vào những khâu then chốt trong quá trình thực hiện vụ mùa thâm canh chống Mỹ, chúng tôi đã cử

một đồng chí ủy viên thường vụ chuyên trách cùng với các huyện ủy viên phụ trách xã và một số cán bộ củng cố cơ sở và cán bộ kỹ thuật trực tiếp nằm tại xã, hợp tác xã để giúp đỡ cơ sở. Đồng chí ủy viên thường vụ này đi sâu chỉ đạo xã trong điểm chống vàng lụi của huyện, đồng thời cùng với các đồng chí khác giúp huyện ủy kiểm tra, theo dõi tình hình chống vàng lụi chung của các xã khác

Huyện ủy chúng tôi cũng giúp đỡ cho các xã tổ chức bộ phận phòng trừ sâu bệnh (có sự tham gia của các ngành và các đoàn thể xã) đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí bí thư đảng ủy. ở hợp tác xã, đồng chí chủ nhiệm trực tiếp phụ trách phòng trừ sâu bệnh (gồm từ 10 đến 20 xã viên) thường xuyên chăm lo đến việc phát hiện bọ rầy và phun thuốc trừ sâu, từ khi gieo mạ cho đến khi lúa chín. Các đội này do Đoàn thanh niên phối hợp với ban quản trị hợp tác xã tổ chức, lấy thanh niên làm lực lượng nòng cốt.

Thông qua việc đi sát cơ sở, thông qua các đồng chí ủy viên thường vụ và các huyện ủy phụ trách các cơ sở, thông qua báo cáo thường kỳ và đột xuất của cơ quan nông nghiệp, phản ánh của các ngành và địa phương, huyện ủy chúng tôi thường xuyên theo dõi công tác chống vàng lụi và thâm canh trong suốt vụ mùa.

Chúng tôi chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra của xã, hợp tác xã; ngoài việc kiểm tra thường xuyên của đảng viên và cán bộ phụ trách xã, hợp tác xã, 3 ngày 1 lần các đội sản xuất kiểm tra lẫn nhau và 10 ngày 1 lần xã tổ chức các hợp tác xã trong xã kiểm tra lẫn nhau và góp ý kiến tại chỗ. Nhiều thửa ruộng "không chống Mỹ" đã được phát hiện: việc phát hiện bọ rầy được kịp thời.

Qua mỗi đợt công tác, Ban thường vụ huyện ủy chúng tôi đều kiểm điểm tình hình phòng trừ vàng lụi, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, nhằm hướng mọi cố gắng của đảng bộ và nhân dân vào việc giải quyết những khâu chủ yếu. Các đồng chí huyện ủy viên thường xuyên có mặt ở

cơ sở, không chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình chung, mà thật sự đi sâu vào công tác của xã và hợp tác xã, giúp đỡ cho cán bộ cơ sở tiến hành công tác tư tưởng, tập trung lực lượng vào việc hoàn thành những vấn đề then chốt và thông qua đó mà giúp đảng ủy, chi bộ làm công tác xây dựng Đảng.

Trong việc chỉ đạo chống vàng lụi, cũng như trong công tác thường xuyên, huyện ủy chúng tôi coi trọng sử dụng tổ chức, chỉ điều chỉnh một số cán bộ củng cố cơ sở ở xã này sang xã khác. Theo chức năng đã được quy định từ trước, chúng tôi xác định rõ thêm trách nhiệm cho các ngành phục vụ vùng sâu bệnh, làm cho các đồng chí phụ trách nhận rõ ý nghĩa chính trị của vấn đề trừ vàng lụi để xuống tại chỗ giải quyết cụ thể các yêu cầu của xã, hợp tác xã. ủy ban hành chính giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm điểm công tác của các ngành chính quyền phục vụ nhiệm vụ diệt trừ bọ rầy và thực hiện các biện pháp thâm canh khác.

Ngân hàng huyện đã xuống tận hợp tác xã tổ chức việc cho vay vốn và trên cơ sở bảo đảm chính sách, đã biết vận dụng linh hoạt một số thủ tục để phục vụ kịp thời. Các cửa hàng tư liệu đã khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ làm việc cả ngày chủ nhật, và ngày nghỉ để cung cấp kịp thời lúa giống, mạ, thuốc trừ sâu, phân bón... cho các hợp tác xã. Phòng giao thông huyện đã huy động các loại xe, kể cả xe vận tải thô sơ để giúp chuyên chở vật tư cần thiết về các địa phương. Cơ quan nông nghiệp sử dụng bộ phận kỹ thuật để hướng dẫn kỹ thuật thâm canh và liên tục mở những lớp huấn luyện ngắn ngày, bồi dưỡng cho các tổ khoa học kỹ thuật và độ phun thuốc trừ sâu của các hợp tác xã về cách xử lý giống, về cách gieo mạ theo luống, về cách pha chế thuốc và phương pháp phun thuốc... để trừ sâu bệnh, sử dụng bộ phận quản lý hợp tác xã giúp đỡ các xã, hợp tác xã cách tính công điểm cho các đội trừ sâu; bộ phận thủy lợi đi sâu vào công tác tiêu nước, rút nước, làm bờ vùng, bờ thửa... Trên công việc cụ thể hàng ngày, sự phối hợp giữa cơ quan nông nghiệp và các ngành các giới đã có kết quả tốt.



Huyện đoàn thanh niên, huyện hội phụ nữ đã đóng góp phần tích cực trong việc giáo dục động viên thanh niên, phụ nữ làm xung kích hoặc thực hiện các biện pháp do hợp tác xã đề ra, thông qua đó mà phát hiện và củng cố tổ chức.

Thông qua công tác chống bệnh vàng lụi cụ thể của hợp tác xã Miêng Hạ (thường vụ huyện ủy ứng Hòa chỉ đạo riêng 3 hợp tác xã theo 3 vùng sản xuất và một điểm dẫu tằm: hợp tác xã Miêng Hạ xã Hoa Sơn một trong các điểm đó là nơi bị bệnh vàng lụi phá nặng hơn các năm trước, và là nơi mà đảng bộ có tinh thần trách nhiệm, quần chúng xã viên có quyết tâm), sau mỗi khâu thời vụ, huyện ủy đều tiến hành kiểm điểm, sơ kết; kinh nghiệm, kịp thời phổ biến biện pháp và kế hoạch cho các xã, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện những yêu cầu này ở các nơi. Nhiều cuộc hội nghị được triệu tập ở Miêng Hạ đã tạo điều kiện cho cán bộ các xã và hợp tác xã tham qua và nghe báo cáo tại chỗ những thành tích và kinh nghiệm của Miêng Hạ và đảng bộ Hoa Sơn. Nhờ vậy huyện ủy đã phát động được tác dụng của điển hình và mở rộng việc áp dụng kinh nghiệm của điển hình tại các xã khác trong huyện. Mặt khác những kinh nghiệm của các xã, hợp tác xã cũng được phổ biến rộng rãi kịp thời và đã có những kinh nghiệm tốt bổ sung cho điểm chỉ đạo.

Song song với công tác chỉ đạo diệt trừ bọ rầy chống bệnh vàng lụi (thường phát sinh ở những xã miền Bắc của huyện) huyện ủy chúng tôi đã chỉ đạo chặt chẽ công tác chống úng và thâm canh tại những xã vùng đồng trũng miền nam của huyện (ở đây có 6 xã thuộc khu Cháy cũ), thường bị úng nặng, Huyện ủy đã phân công một đồng chí ủy viên thường vụ theo dõi giúp đỡ một số xã có nhiều khó khăn nhất ở vùng đồng trũng này. Do đó huyện ủy chúng tôi đã chỉ đạo công tác thâm canh vụ mùa năm nay một cách toàn diện, không những thu được thắng lợi trong việc chống bệnh vàng lụi ở miền bắc huyện, mà còn thu được những thắng lợi trong việc chống hạn, chống úng, bảo đảm tăng năng suất lúa ở các xã giữa huyện và miền nam huyện.

4. Thông qua công tác thâm canh, phòng trừ bệnh vàng lụi, tiến hành xây dựng Đảng, củng cố tổ chức

Để bảo đảm thắng lợi cho vụ mùa thâm canh chống Mỹ, cứu nước, năm nay ở ứng Hòa, huyện ủy chúng tôi đã tăng cường thêm một bước việc củng cố và kiện toàn sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, tích cực thực hiện phương châm kết hợp xây dựng Đảng và các tổ chức quần chúng với nhiệm vụ đẩy mạnh tăng năng suất vụ mùa.

Thực tế các vụ mùa trước đã cho chúng tôi thấy rằng: nơi nào chi bộ quyết tâm, đảng viên gương mẫu, chi ủy thật sự chỉ đạo, thì mọi biện pháp thâm canh, phòng trừ vàng lụi đều được quần chúng thực hiện một cách phấn khởi và tin tưởng. Vì vậy, thông qua việc học tập và phổ biến nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ đẩy mạnh vụ mùa chống Mỹ, cứu nước năm nay, huyện ủy chúng tôi càng quan tâm nâng cao giác ngộ của cán bộ, đảng viên đối với yêu cầu của tình hình mới, khắc phục những biểu hiện bi quan, tiêu cực, ngại khó... trong cán bộ, đảng viên, đề cao tinh thần xung phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước quần chúng. Chúng tôi đã hướng dẫn cho các đảng ủy và chi ủy mở rộng dân chủ nội bộ, tạo điều kiện cho mọi đảng viên trong chi bộ được bàn bạc tập thể về các biện pháp, kế hoạch thâm canh, phòng trừ sâu bệnh ở địa phương mình, đồng thời, tùy theo tình hình cụ thể từng nơi, phân công mỗi đảng viên chịu trách nhiệm một công tác cụ thể của hợp tác xã, như: tham gia đội trừ sâu, bộ phận chuẩn bị vật tư, phụ trách gia đình, mặt ruộng... cũng như mấy năm trước, huyện ủy chúng tôi thống nhất nhận thức rằng: công tác phòng trừ bệnh vàng lụi, đẩy mạnh vụ mùa chống Mỹ cứu nước năm nay ở ứng Hòa là một công tác có ý nghĩa cách mạng thật sự và là một dịp rất tốt để rèn luyện, giáo dục đảng viên, củng cố và phát triển Đảng

Sau mỗi khâu, thời vụ đi đôi với việc nhận định và đánh giá lại tình hình phòng trừ vàng lụi, các chi bộ đều tiến hành kiểm điểm tinh thần công tác và thái độ trách nhiệm của đảng viên trong các kỳ họp của Đảng.

Mặt khác, công tác bồi dưỡng đối tượng và phát triển Đảng cũng được các chi bộ và đảng ủy cơ sở quan tâm đúng mức. Qua đấu tranh thực tế chống vàng lụi vụ mùa năm nay ở 12 xã bị vàng lụi đã kết nạp vào Đảng được 140 đảng viên mới bao gồm những phần tử ưu tú, phần lớn là đoàn viên thanh niên lao động. Đoàn thanh niên lao động ở các xã đó cũng phát triển được thêm 284 đoàn viên. Các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp được củng cố thêm một bước. Ngay ở những vàng lúa bị vàng lụi, không những không có xã viên nào xin ra hợp tác xã, mà số người trước đây còn ở ngoài này nộp đơn xin gia nhập hợp tác xã ngày một nhiều hơn, đưa tỷ lệ từ 86% lên tới trên 90% nông hộ. Cùng với quá trình thực hiện vụ mùa phòng trừ vàng lụi, thâm canh chống Mỹ, chúng tôi đã tiến hành thuận lợi việc thống nhất một số hợp tác xã quy mô nhỏ và thành lập những hợp tác xã quy mô lớn.

Tuy nhiên, huyện ủy chúng tôi cũng nhận thức rằng: không phải mọi mặt công tác trong vụ mùa này ở ứng Hòa đều tốt đẹp, không phải mọi nơi đều tiến bộ và đạt được kết quả như nhau, không phải mọi chủ trương và kế hoạch của huyện ủy đều được chấp nhận toàn diện và triệt để. Sở dĩ bệnh vàng lụi còn gây được tác hại trên 500 mẫu lúa, là vì:

- Một số nơi chống bọ rầy thiếu thường xuyên, liên tục, do kém cảnh giác nên phát hiện bệnh không kịp thời (nhất là ở một số hợp tác xã trước kia chưa phải chống vàng lụi).

- Công tác đổi giống làm chưa được khắp; có hợp tác xã vẫn còn chủ quan dùng loại giống cũ, đã bị bệnh trước kia mà không được kịp thời phát hiện.

- Phân bón các loại chưa đủ cung cấp cho các nơi...

Những tồn tại này bắt nguồn từ phía lãnh đạo chủ quan của đảng bộ, trước hết là từ sự chỉ đạo còn có chỗ chưa thật sự sâu sát, đều tay và nhạy bén của huyện ủy chúng tôi.

Trên cơ sở thắng lợi đã giành được huyện ủy chúng tôi đã cố gắng hoàn thành tốt thu hoạch vụ mùa, đang xúc tiến hoàn thành tốt nghĩa vụ lương thực, và hứa ra sức khắc phục những thiếu sót tồn tại để đẩy mạnh vụ đông xuân tới.